



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. ภาพข่าว: ตรวจพรางคอนกรีต	มติชน
2. ภาพข่าว: ลงพื้นที่	เดลินิวส์
3. มกอช.เตือนผู้ส่งออกกล้วยมาเลเซียยกระดับคุณภาพนำเข้า	แนวหน้า
4. ซูแปงใหญ่มั่งคุดคิซฌฎฎ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ข่าวสด
5. สมาคมหมูจี่รัฐแก้จิติพีเกษตรติดลบ	ข่าวสด
6. คอลัมน์: จับกระแสมิภาค: จันทบุรีเกษตรแพร์	มติชน
7. เร่งยกอุตฯอ้อยสู่สี่เขี้ยวชี้ผลผลิตน้อยลงแน่35%	เดลินิวส์
8. คอลัมน์: ข่าวสั้น: ไทย-ภูฎานเดินทางเจรจาการค้าเสรี	ไทยโพสต์
9. 'อาหาร-ผักสด'ราคาสูงขึ้นหลายรายการร้านค้าโอดข้าวสาร-ไข่ไก่ยังแพงไม่หยุด	กรุงเทพธุรกิจ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ระนองเตรียมปรับปรุงท่าเรือเชื่อมโยงการค้าไทย-เมียนมา	เดลินิวส์
12. แบงก์ทยอยปรับลดเป้าจิติพีปี67	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 23 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16874

Col.Inch: 16.52 Ad Value: 19,824

ภาพขาว: ตรวจพนักงคองกริต

หน้า: 4(บนขวา)

PRValue (x3): 59,472

คลิป: ชาว-ดำ



ตรวจพนักงคองกริต - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการซ่อมแซมพนักงคองกริตป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาขำรูด บริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำบางกรวย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: พุธที่ 23 พฤษภาคม 2567

ปีที่: - ฉบับที่: 27251

Col.Inch: 13.43 Ad Value: 24,174

ภาพข่าว: ลงพื้นที่

หน้า: 12(ซ้าย)

PRValue (x3): 72,522

คลิป: สีสี่



☑ ลงพื้นที่.....นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รพช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.น่าน จำกัด เพื่อรับฟังปัญหาของสมาชิกสหกรณ์ และความต้องการด้านต่าง ๆ ของผู้นำสหกรณ์ ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.น่าน จำกัด อ.เมืองน่าน จ.น่าน เมื่อเร็ว ๆ นี้

มกอช.เตือนผู้ส่งออกผลไม้มาเลเซียยกระดับคุณภาพนำเข้า

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า ในปี 2566 กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย ตรวจพบสารตกค้างในผลลำไยสดนำเข้าจากไทยเกินค่ามาตรฐานบ่อยครั้ง โดยมีการส่งลำไยกว่า 9,089 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 270 ล้านบาท ทำให้มาเลเซียประกาศใช้มาตรการใหม่ กำหนดให้ผู้ส่งออกที่เคยถูกตรวจพบว่ามีสารตกค้างเกินค่ามาตรฐาน หรือเรียกว่าอยู่ในรายชื่อเฝ้าระวัง (Watch List) จะต้อง มีเอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ หรือ COA ที่แสดงว่ามีสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ Carbendazim ตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐานของมาเลเซีย ประกอบการนำเข้าสินค้าทุกล็อต หากไม่มีเอกสารดังกล่าว สินค้าจะถูกอายัดที่ด่านนำเข้าเพื่อผลการตรวจ หากไม่พบสารตกค้างเกินค่ามาตรฐาน จึงจะอนุญาตให้นำเข้าได้ โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป สำหรับผู้ส่งออกที่ไม่ได้อยู่ใน Watch List

ยังคงส่งออกผลลำไยสดได้ตามปกติ โดยไม่ต้องแนบเอกสาร COA แต่จะถูกสุ่มตรวจตามแผนการตรวจประจำปีของมาเลเซีย โดยหากตรวจพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ Carbendazim เกินค่ามาตรฐาน จะถูกบรรจุใน Watch List และการส่งออกจะต้องไปจะต้องมีเอกสาร COA ประกอบเช่นเดียวกัน

ด้าน น.ส.ปริยาบุช ทิพย์วัฒน์ รองเลขาธิการ มกอช.ให้ข้อมูลว่า การส่งออกผลลำไยสดที่ผ่านการรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานบังคับ เรื่อง หลักปฏิบัติที่ดีสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (มกษ. 1004-2557) ซึ่งกำหนดให้ลำไยสดที่ผ่านการรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ต้องมาจากโรงรมที่ได้รับใบอนุญาต และผ่านการรับรองมาตรฐาน ในส่วนของผู้ส่งออกจะต้องขอใบอนุญาต และแจ้งการส่งออกมายัง มกอช. ทุกล็อต โดยสถิติที่ผ่านมา พบว่าผู้ส่งออกที่ปฏิบัติตามมาตรฐานบังคับ ยังไม่เคยถูกตรวจพบซัลเฟอร์



แจ้งเตือน : นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ออกตรวจผลลำไยสด โดยแจ้งเตือนเกษตรกรว่าประเทศไทยมาเลเซีย ได้ประกาศมาตรการใหม่ในการนำเข้าผลลำไยสดจากไทย หลังจากพบมีสารตกค้างเกินค่ามาตรฐาน จึงต้องเร่งแก้ปัญหาเพื่อการส่งออกไปยังมาเลเซีย

ได้ออกไซด์ตกค้างเกินค่ามาตรฐานของมาเลเซีย มาก่อน มีเพียงผู้ส่งออกที่ไม่ปฏิบัติตามเท่านั้นที่พบปัญหา ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของผู้ส่งออกที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

อย่างไรก็ตาม อนาคตหากมีการตรวจพบสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐานในผลลำไยสดที่นำเข้าจากไทยในปริมาณและความถี่ที่สูงขึ้น มาเลเซียอาจพิจารณายกระดับมาตรการควบคุมการนำเข้าให้เข้มงวดขึ้นอีก เช่น กำหนดให้ผู้ส่งออกทุกรายต้องมีเอกสาร COA ประกอบการส่งออกทุกล็อต ไปจนถึงระงับการนำเข้าผลลำไยสดจากไทย ดังนั้นผู้ส่งออกควรเพิ่มความระมัดระวังในการคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยเลือกผลลำไยสดที่ผ่านการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากโรงรมที่ได้รับใบอนุญาตและผ่านการรับรองตามมาตรฐาน มกษ. 1004-2557 และควรเป็นผลลำไยสดจากแปลงที่ได้รับการรับรอง GAP พีช ตาม มกษ. 9001 เพื่อลดความเสี่ยงในการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตร

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12230

หน้า: 1(บนซ้าย), 6, 13

Col.Inch: 166.40 Ad Value: 257,920

PRValue (x3): 773,760

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ มังคุดคิซมกฏ 1 ทองถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

‘มังคุดคิซมกฏ’ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง น.13



หลากหลาย

13

ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ มังคุดคิซมกฏ
1 ทองถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง



ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ มังคุดคิซมกฏ 1 ทองถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

จากนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการยกระดับสินค้าเกษตรและเสริมศักยภาพเกษตรกร ผ่านการผลักดันนโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ‘1 ทองถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง’ มอบหมายทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ บูรณาการแผนงานและงบประมาณขับเคลื่อนนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรจึงเร่งขับเคลื่อนระดับพื้นที่ตำบลส่งเสริมเกษตรกรได้ทำเกษตรแบบประณีต หรือเกษตรแม่นยำสูง ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีหมุนเวียน ยกระดับการผลิตและสร้างคุณค่าต่อยอดเป็นสินค้าเกษตรโภชนาการมูลค่าสูง

นายปัญญา ประดิษฐ์สาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักของคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ทองถิ่น 1 สินค้าเกษตร



มูลค่าสูง ด้านพืช แมลงเศรษฐกิจและบริการเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง มีกรอบแนวทางขับเคลื่อนคือ การ



ปัญญา ประดิษฐ์สาร

พัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูป โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับห่วงโซ่มูลค่าให้สูงขึ้น

ส่งเสริมการผลิตอาหาร Future Food และ Function Food การบูรณาการความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานวิจัยสู่การถ่ายทอดและส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พุธที่ 23 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12230

หน้า: 1 (บนซ้าย), 6, 13

Col.Inch: 166.40 Ad Value: 257,920

PRValue (x3): 773,760

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ มังคุดคิซง 1 ทองถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

ดี สำหรับวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง '1 ทองถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง' หนึ่งในนั้น วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ มังคุดคิซง ที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดใน อ.เบญจมาศ และอำเภอใกล้เคียงในพื้นที่ จ.จันทบุรี

ปัจจุบันวิสาหกิจฯ แห่งนี้เติบโตอย่างเข้มแข็ง มั่นคง มีสมาชิกกว่า 70 ราย เป็นต้นแบบการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างแท้จริง

นายพิพัฒน์ เต็งเศรษฐศักดิ์ ฝ่ายการตลาด วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ มังคุดคิซง เล่าที่มาการรวมตัวเป็นแปลงใหญ่ว่า เดิมพื้นที่ชุมชนนี้ปลูกไม้ผลอื่นๆ ผสมผสานกันทั้งหมดเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจทำให้ราคาผลไม้ตกต่ำ

หนึ่งในผลไม้ที่ราคาตกต่ำมากที่สุด คือ มังคุด จึงเป็นสาเหตุสำคัญทำให้มีการรวมกลุ่มกันขึ้น

"พวกเราเริ่มแนวคิดว่าควรรวมกลุ่มในการพัฒนาสินค้า และฝึกกำลังร่วมกันขายมังคุด เพื่อผลักดันราคาและก่อให้เกิดอำนาจต่อรองเจรจาการค้ามากยิ่งขึ้น โดยเราพัฒนาเรื่องตลาดด้วยการใช้ระบบประมูล ไม่ใช่การเหมาสวนหรือขายให้พ่อค้ารายใดรายหนึ่ง โดยวิสาหกิจของเราถือเป็นโมเดลต้นแบบที่



ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พุธที่ 23 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12230

หน้า: 1(บนซ้าย), 6, 13

Col.Inch: 166.40 Ad Value: 257,920

PRValue (x3): 773,760

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ซูปลงใหญ่มังคุดคึกคัก 1 ทองถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

สำคัญของการทำงานแปลงใหญ่มังคุด จ.จันทบุรี” นายพิพัฒน์กล่าว

แปลงใหญ่มังคุดเขาคิชฌกูฏ เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด ตั้งแต่ปี 2559 ต่อมาปี 2560 ได้สร้างแบรนด์ของกลุ่มภายใต้ชื่อ KMK (Krathing Mangosteen Khaokhitchakut) และดำเนินการจัดประมูลมังคุดขึ้นเป็นแห่งแรกใน จ.จันทบุรี

กล่าวได้ว่าการรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มังคุดคึกคักเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เกิดการพัฒนาเกษตรกร และผลผลิตในภาพรวม

ทำให้เกษตรกรพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างอำนาจต่อรองด้านราคา สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เพิ่ม ขายผลผลิตได้ทุกเกรดคุณภาพ มีกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม และ

แบ่งหน้าที่การทำงานชัดเจน

นอกจากนี้เพื่อต่อยอดและยกระดับผลผลิตเกษตรกรแปลงใหญ่มังคุดคึกคักให้มีมูลค่าสูงขึ้นอย่างยั่งยืน กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาช่วยสนับสนุนและส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร ผ่านการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

โดยเสนอแนวทางการจัดทำแผนต่างๆ ทั้งแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า ในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น แผนการผลิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาด

รวมถึงจัดทำแผนธุรกิจเกษตรในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม

สำหรับแนวทางการเพิ่มมูลค่าผลผลิตของแปลงใหญ่มังคุดคึกคักเดิมที่ทาง

กลุ่มมีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากการประมูลอยู่แล้ว แต่เพื่อให้มูลค่าของผลผลิตสูงขึ้น

เราจึงได้นำผลผลิตที่ไม่ดี หรือตกเกรดนำมาแปรรูปเป็นปุยและน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้ในสวนมังคุดและแจกจ่ายชาวบ้าน เพราะโจทย์ของเราคือ จะทำอย่างไรให้สินค้าตกเกรดสามารถสร้างมูลค่าได้

ขณะเดียวกันยังพยายามเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในไทย เพื่อค้นคว้างานวิจัยนำมาปรับใช้ในการพัฒนาและต่อยอดผลผลิตให้มีมูลค่าสูงขึ้น

สิ่งที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากคือกลุ่มของเรามีการคัดเกรดมังคุดตามความต้องการของตลาด สามารถจำหน่ายได้ทั้งตลาดส่งออก ตลาดภายในประเทศ ตลาดออนไลน์ ตลาดพรีเมียม รวมถึงตลาดแปรรูป

ที่สำคัญเป้าหมายสูงสุดของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มังคุดคึกคัก คือ ในอนาคตเราอยากจะเป็นดังสำหรับชุมชน เพราะปัจจุบันเราเป็นเพียงพื้นที่สำหรับใช้ประมูลขาย ซึ่งหากเราได้เป็นดัง คิดว่าจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มังคุดคึกคัก ทำให้วันนี้สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาราคามังคุดที่เคยตกต่ำ จนสามารถคืนหน้า

ยกระดับผลผลิตสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง



สมาคมหมูจิวรัฐแก้จืดพีเกษตรกรติดลบ แนะเลิกกดราคาสินค้าปศุสัตว์-เชื้อส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ

นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรชี้การกดราคาสินค้าปศุสัตว์ของรัฐบาล ทำให้จืดพีภาคเกษตรไทยติดลบ อ่อนรัฐบาลเลิกกดราคาขายสินค้าปศุสัตว์ เชื้อส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ และช่วยลดภาระหนี้ครัวเรือน

นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติกล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสศช. ได้รายงานตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ภายในประเทศในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 พบว่ามีอัตราขยายตัว 1.5% จากแรงส่งของการบริโภคภายในประเทศและการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่จีดีพีภาคเกษตรกลับขยายตัวติดลบถึง 3.5%

จากการติดตามจีดีพีภาคเกษตรตั้งแต่ปี 2566 พบว่าไตรมาส 1/2566 บวกสูงสุด แต่หลังจากนั้นโตต่ำมาโดยตลอด ในไตรมาส 1/2566 ที่จีดีพี ภาคเกษตรบวกสูงสุด สอดคล้องราคาสุกรขุนที่ยังสูงใกล้เคียงต้นทุนการผลิตในช่วงนั้น

การเติบโตของจีดีพี การบริโภคภาคเอกชนสะท้อนให้เห็นว่า พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยเปลี่ยนไป ไม่ได้ติดขัดในเรื่องของราคาสินค้า เห็นได้ว่าสินค้า

อาหารพร้อมรับประทานที่ใช้วัตถุดิบจากเนื้อสุกรจะมีราคาสูงขึ้น 5-8 เท่าจากราคาจำหน่ายปลีกและสูงกว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 10-12 เท่า แต่ความต้องการบริโภคในกลุ่มของ Food service ที่มีสินค้าเนื้อสุกรเป็นวัตถุดิบหลักยังคงเติบโตสูงมาก ในทางตรงกันข้าม ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มจะถูกภาครัฐกดไว้เช่นเดียวกับราคาภาคปศุสัตว์อื่นๆ ควบ ไม้ ไข่ เป็นต้น โดยมักกังวลว่าจะมีการโจมตีทางการเมือง แก้ปัญหาปากท้องของประชาชนไม่ได้จึงใช้วิธีกดราคาสินค้าเกษตร

ทั้งที่ในความเป็นจริงการดูแลราคาสินค้าภาคเกษตรจะเป็นตัวคูณปริมาณการผลิต ส่งผลดีต่อจีดีพีภาคเกษตร หากเกษตรกรขายผลผลิตได้สูงจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและช่วยลดภาระหนี้ครัวเรือนด้วย

“การแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนในนานาประเทศ มุ่งไปที่การพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงรายได้ของทุกกลุ่ม ดังนั้น ขอฝากให้ภาครัฐแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนอย่างมีอาชีพ โดยไม่ใช้วิธีควบคุมราคาสินค้าเกษตร ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากจีดีพีในช่วง 5 ปี ย้อนหลังของประเทศไทยที่ต่ำลงมากเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน”

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ปกครองท้องถิ่น

วันที่: พุธที่ 23 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16873

Col.Inch: 8.22

Ad Value: 9,864

หน้า: 12(บนขวา)

PRValue (x3): 29,592

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: จันทบุรีเกษตรแฟร์



●จันทบุรีเกษตรแฟร์

จันทบุรี - นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าจันทบุรี พร้อมนาย ยິงยศ พันธุ์เอี่ยม เกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นประธานแกะไอซ์ บอลเปิดงาน จันทบุรี เกษตรแฟร์ ภายใต้ธีม “Fruitival & Food รสชาติแห่งความสุข” เพื่อแสดงศักยภาพของแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรที่โดดเด่นและดีที่สุดในภาคตะวันออก ในงานมีการจำหน่ายสินค้าการเกษตร ผลไม้พรีเมียม ของกินขึ้นชื่อ สินค้า OTOP อัญมณีและเครื่องประดับกว่า 150 ร้านค้า ที่ลานขนถ่ายสินค้า อบจ.จันทบุรี

เร่งยกอุตสาหกรรมอ้อยสู่'สีเขียว' ชี้ผลผลิตน้อยลงแน่35%

นายอภิรักษ์ สุประเสริฐ นักวิเคราะห์อาวุโส ศูนย์วิจัยกรุงไทย คอมพาส ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย สร้างรายได้จากการส่งออกกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี คิดเป็นสัดส่วนราว 9% ของจีดีพีภาคเกษตร แต่เป็นอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษค่อนข้างสูง โดยการปล่อยที่เอ็ม



อภิรักษ์ สุประเสริฐ

2.5 สูงถึง 11% ของการปล่อยที่เอ็ม 2.5 ทั้งหมดของไทย และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็น 9% ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดในภาคเกษตร ดังนั้นจึงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่หลายฝ่ายตื่นตัวในการผลักดันให้เร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หากสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ก็จะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญในภาคเกษตรที่จะช่วยให้ไทยบรรลุเป้าหมายการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

“อุตสาหกรรมน้ำตาลเผชิญกับความท้าทายจากปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและฝุ่นที่เอ็ม 2.5 จากกระบวนการเผาอ้อย การใช้พลังงาน

ความร้อนจำนวนมากในกระบวนการผลิตน้ำตาล โดยการผลิตน้ำตาลของอุตสาหกรรมน้ำตาลไทยทุก ๆ 1 ตัน จะมีการปล่อยก๊าซฯ เทียบได้กับการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกระยะทางประมาณ 10,000 กิโลเมตร รวมถึงมีของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ทำให้อุตสาหกรรมน้ำตาลมีความเสี่ยงจากนโยบายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มเข้มงวดมากขึ้น ประกอบกับความเสียหายจาก

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต อาจส่งผลให้ในปี 2589-2598 ผลผลิตอ้อยมีแนวโน้มลดลงราว 25-35% กระทั่งผู้ประกอบการธุรกิจน้ำตาลของไทยให้เผชิญปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ”

นายฤทธิชัย จินดาวงศ์ นักวิเคราะห์ศูนย์วิจัยกรุงไทยฯ กล่าวว่า การปรับตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวจะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจน้ำตาลลดแรงกดดันจากมาตรการของคู่ค้าและช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนจากการใช้พลังงาน อีกทั้งระดมทุนได้ง่ายขึ้นและมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลง รวมถึงเพิ่มโอกาสสร้างรายได้เพิ่มจากการต่อยอดไปสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน



ไทย-กฏานเดินหน้าเจรจาการค้าเสรี

ทำเนียบฯ ● นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มุ่งมั่นผลักดันการเปิดเสรีทางการค้ากับนานาประเทศ สร้างโอกาสและแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการไทย ในการขยายการลงทุนไปต่างประเทศ โดยล่าสุดได้มีการขยายผลเปิดการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยกับกฏาน เพิ่มพันธมิตรทางการค้า ลดอุปสรรคระหว่างกัน ส่งเสริมความร่วมมือในหลากหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร พร้อมตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าระหว่างกันที่ 120 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2568

'อาหาร-ผักสด'ราคาสูงขึ้นหลายรายการ ร้านค้าโอตข้าวสาร-ไข่ไก่ยังแพงไม่หยุด

ราคายาปลั๊กสินค้าอาหารสด ในกทม.

รายการสินค้า	หน่วย	20 พ.ค. 2567	17 พ.ค. 2567	เฉลี่ย พ.ค.2566
สุกรชำแหละเนื้อแดง (สะโพก)	บาท/กก.	130-140	130-140	144
ไก่สดชำแหละ น่อง สะโพก	บาท/กก.	80-85	80-85	86.75
ไข่ไก่ (เบอร์ 3)	บาท/ฟอง	4.20-4.40	4.20-4.40	4.22
ไข่เป็ด (ขนาดกลาง)	บาท/ฟอง	5.60-5.70	5.50-5.60	5.11
ผักคะน้า	บาท/กก.	30-35	25-30	46
ผักกวางตุ้ง	บาท/กก.	35-40	30-35	37
ผักชี	บาท/กก.	180-190	150-170	148.25
ต้นหอม	บาท/กก.	150-160	140-150	144
มะนาวแป้น (เบอร์ 1-2)	บาท/ผล	4.00-6.00	5.00-7.00	8.03
ส้มเขียวหวาน (เบอร์ 5)	บาท/กก.	55-60	55-60	67.50
กล้วยหอมทองใหญ่ (14 ผล)	บาท/หวี	110-130	110-130	106.75
กุ้งขาว (ขนาด 40 ตัว/กก.)	บาท/กก.	240-250	240-250	235

สถานการณ์ราคาปุ๋ยทั่วประเทศ (เทียบกับเม.ย. 2567)

ราคาเฉลี่ยภาคกลาง



<p>◆ ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ราคา 830 บาท/กระสอบ ↓ ลดลง 1%</p>	<p>◆ ปุ๋ยโพแทสเซียม (0-0-60) ราคา 870 บาท/กระสอบ ↓ ลดลง 8%</p>
<p>◆ ปุ๋ยฟอสเฟต (18-46-0) ราคา 1,150 บาท/กระสอบ ไม่เปลี่ยนแปลง</p>	<p>◆ ปุ๋ยสูตร 21-0-0 ราคา 520 บาท/กระสอบ ↓ ลดลง 2%</p>

ปริมาณสต็อกปุ๋ย ณ สิ้นเดือน เม.ย. 2567 = **1.53** ล้านตัน = **ไม่มีปัญหาขาดแคลน**

ที่มา: กรมการค้าภายใน กราฟิก กรุงเทพธุรกิจ 23/5/2567

ผู้เลี้ยงไก่หว่งต้นทุนเพิ่ม พาณิชย์เร่งลดราคาปุ๋ย

● ปรานี หมีนแพงวารี
pranee_mue@nationgroup.com

กรุงเทพธุรกิจ ● ผลสำรวจราคาอาหาร
และผักสดในท้องตลาดปัจจุบันพบ
ราคาสินค้าหลายรายการปรับตัวสูงขึ้น

ทั้งไข่เป็ด ผักชี ผักกวางตุ้ง ขณะที่ราคามะนาว
อ่อนตัวแล้ว จากปัจจัยสภาพอากาศเย็นลง
ผู้ประกอบการร้านอาหารโอตต้นข้าวสาร
ไข่ไก่แพงไม่หยุด ด้านกรมการค้าภายใน
เร่งลดราคาปุ๋ยช่วงฤดูเพาะปลูก
แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการร้านอาหาร
แจ้งว่าขณะนี้ได้รับความเดือดร้อนจากต้นทุน
วัตถุดิบอาหารสดราคาปรับตัวสูงขึ้นมาก
โดยเฉพาะราคาข้าวสารบรรจุถุง และไข่ไก่มีการ

ปรับขึ้นราคาเพิ่มขึ้นมาก โดยข้าวสารหอมมะลิ
บรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม(กก.) จากเดือนมี.ค.
ที่เคยจำหน่ายถุงละ 120 บาท ปรับขึ้นมา
เฉลี่ยถุงละ 150 บาท
ไข่ไก่มีการขึ้นมา 2 รอบ โดยขณะนี้
ไข่ไก่เบอร์ 2 (30 ฟอง) ราคาขึ้นเป็นแผงละ
130 บาท ทอยปรับขึ้นจากเดือนมี.ค.ที่เคย
จำหน่ายแผงละ 120 บาท ทำให้ต้นทุน
อาหารปรุงสำเร็จปรับขึ้นมาก ยังไม่รวม

ราคาผักสด มะนาว ที่มีการปรับราคาไปก่อนหน้านี้ จากภาวะอากาศร้อนและแล้ง จึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแล ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาขายปลีกสินค้าอาหารสดในกรุงเทพมหานครว่า ไข่เป็ดราคาสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดส่งผลกระทบต่ออัตราให้ไข่ ผลผลิตจึงออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับช่วงที่ผ่านมามีเกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อยหยุดนำไข่เป็ดเข้าเลี้ยงจากภาวะต้นทุนการเลี้ยงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ค่าน้ำ-ผักชี-ต้นหอมราคาสูงขึ้น

ขณะที่ผักค่าน้ำ ผักกวางตุ้ง ผักชี และต้นหอม ราคาสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือแล้งมีพายุฝนในพื้นที่เพาะปลูกส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหายผลผลิตจึงออกสู่ตลาดลดลง อย่างไรก็ตาม ราคามะนาวพบว่าราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตรุ่นใหม่ ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในขณะที่ความต้องการบริโภคยังคงทรงตัว

นางพเยาว์ อธิกุล นายกษมาคมการค้า ผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง กล่าวว่า ในช่วงฤดูร้อน 2-3 เดือนที่ผ่านมาอากาศร้อนจัดมาก อุณหภูมิสูงระดับ 40-44 องศาเซลเซียส ส่งผลกระทบต่อโดยตรงทำให้แม่ไก่เครียดไข่ลดลงและฟองมีขนาดเล็ก ผู้เลี้ยงจำเป็นต้องหาทางช่วยระบายความร้อนให้อากาศในโรงเรือนเย็นลงเพื่อรักษาแม่ไก่ไว้ด้วยการเปิดพัดลมและพ่นสเปรย์น้ำ ขณะที่หลายฟาร์มขาดน้ำต้องซื้อน้ำดื่มและซื้อน้ำหมักความเย็นในระบอบีโอเว็บเพื่อช่วยให้สัตว์อยู่สบายขึ้น

นอกจากนี้ ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นส่งผลให้หลายฟาร์มประสบปัญหาขาดทุน

เพิ่มขึ้น เพราะต้นทุนสูงกว่าราคาขาย แม้ว่าราคาประกาศของเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 4 สหกรณ์ จะอยู่ที่ 3.80 บาทต่อฟอง แต่เกษตรกรไม่สามารถขายได้ตามราคาประกาศเพราะไข่ฟองเล็ก ซึ่งเป็นผลจากอากาศร้อนจัด ทำให้หลายฟาร์มต้องหยุดนำแม่ไก่เข้าเลี้ยง รอระยะเวลาที่เหมาะสมให้ฝนตก มีน้ำเพียงพอ เพื่อช่วยให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นโดยต้นทุนไม่สูงเกินไป

อากาศร้อนทำให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่ต้นทุนพุ่ง

"ช่วงร้อนแล้งที่ผ่านมา แม่ฟาร์มไก่ไข่ต้องแบกภาระต้นทุนทั้งค่าน้ำและค่าไฟฟ้าสูงขึ้นมากกว่าปกติหลายเท่า แต่ก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาแม่ไก่และผลผลิตไว้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ขาดน้ำเกษตรกรต้องลงทุนซื้อน้ำดื่มมาใช้ในฟาร์ม ล้วนเป็นปัจจัยผลักดันต้นทุนทั้งสิ้น ขณะที่บางรายขาดทุนจนต้องเลิกเลี้ยงไปแล้ว"

ทั้งนี้ แม่ต้นทุนการผลิตไข่ยังขยับขึ้นต่อเนื่อง แต่ฟาร์มก็ยังคงดูแลแม่ไก่ให้ดีที่สุดเพื่อให้ไข่ไก่มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภค เพราะถือเป็นหน้าที่ของเกษตรกรที่ดี ผู้บริโภคจึงไม่ต้องกังวลว่าไข่จะขาดแคลน ขณะที่ราคาไข่ไก่ปรับขึ้น-ลง ก็เป็นไปตามอุปสงค์อุปทาน

ทั้งนี้ ไข่ไก่เป็นอาหารโปรตีนคุณภาพดีและเข้าถึงได้ง่ายที่สุด เมนูไข่ยังเป็นอาหารยอดนิยมของคนทุกเพศทุกวัย ทั้งไข่เจียว ไข่ดาว ไข่พะโล้ ไข่ต้ม ฯลฯ ส่วนช่วงโรงเรียนเปิดเทอมจะมีความต้องการไข่เบอร์เล็กมากขึ้น ตามความต้องการของร้านอาหารในโรงเรียน

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดี

กรมการค้าภายในกล่าวว่าเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2567 ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณไข่

โดยขณะนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกกำลังอยู่ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด โดยหลังจากนี้จะเริ่มใช้ไข่ในการบำรุงสัตว์สำหรับผลผลิตต่อไป ซึ่งจากการหารือสหกรณ์ทั้ง 10 แห่ง ทราบว่ามีได้มีปัญหาด้านปริมาณและราคาไข่แต่อย่างไร

ราคาไข่ทั่วประเทศราคาทรงตัว-ลดลง

สถานการณ์ราคาไข่ในภาพรวมทั่วประเทศส่วนใหญ่ทรงตัวและปรับลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน (เม.ย. 67) โดยราคาเฉลี่ยภาคกลาง ไข่ยูเรีย (46-0-0) ราคา 830 บาท/กระสอบ ลดลง 1% ไข่ฟอสเฟต (18-46-0) ราคา 1,150 บาท/กระสอบ เท่ากับเดือนก่อน ไข่โพแทสเซียม (0-0-60) ราคา 870 บาท/กระสอบ ลดลง 8% ไข่สูตร 21-0-0 ราคา 520 บาท/กระสอบ ลดลง 2% สำหรับปริมาณสต็อกไข่ ณ สิ้นเดือน เม.ย. 67 อยู่ที่ 1.53 ล้านตัน ซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก ไม่มีปัญหาการขาดแคลนไข่อย่างแน่นอน

โครงการลดราคาไข่เพื่อเกษตรกรนี้ที่กรมการค้าภายในร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และผู้ผลิต/ผู้นำเข้าร่วมกันจัดขึ้นในเฟสที่สอง (ส่วนต่อขยาย) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2567 มีปริมาณไข่เข้าร่วมโครงการ 5.1 ล้านกระสอบ 69 สูตร ซึ่งครอบคลุมการปลูกพืชทุกชนิด



เกษตรวันนี้..... ● สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวท. เปิดรับข้อเสนอโครงการจากนักวิจัยและผู้สนใจที่ประสงค์ขอรับสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2568 ภายใต้ 6 แผนงานวิจัย เพื่อยกระดับและสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรไทย ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เกิดการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาต่อยอดสร้างผลงานวิจัยด้านการเกษตรที่ช่วยลดต้นทุนพัฒนาคุณภาพผลผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างตอบสนองความต้องการ..... ● ผู้ที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยฯ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ QR code หรือผ่านทางเว็บไซต์ https://www.arda.or.th/research_fund และลงทะเบียน ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System: NRIIS) ได้ที่เว็บไซต์ <http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx> ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสนับสนุนงานวิจัย เบอร์โทรศัพท์ : 0-2579-7435..... ●

นายกะหล่ำปลี

ระนองเตรียมปรับปรุงท่าเรือเชื่อมโยงการค้าไทย-เมียนมา



ที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง นายราชน มีน้อย รอง ผวจ.ระนอง เป็นประธานประชุมหารือและติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าชายแดนไทย-เมียนมา โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา แจ้งว่าจากสถานการณ์การสู้รบกันระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังต่อต้านทำให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าจากด่านแม่สอด-เมียวดี-ย่างกุ้ง มีความไม่แน่นอนและไม่ปลอดภัย รัฐบาลเมียนมาและผู้ประกอบการได้พิจารณาในการใช้เส้นทางอื่นในการขนส่งสินค้า สำหรับเชื่อมโยงธุรกิจการค้าระหว่างไทยกับเมียนมา ผ่านด่านระนอง-เกาะสอง-ย่างกุ้ง เบื้องต้นจะนำสินค้าการเกษตร 80 ตู้คอนเทนเนอร์ ขนส่งทางเรือมาขึ้นที่ท่าเรือระนอง ทั้งนี้รัฐบาลเมียนมาได้ขอให้ท่าเรือระนองดำเนินการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่ ซ่อมแซมยกตู้คอนเทนเนอร์ที่เสียอยู่ในปัจจุบันให้ใช้งานได้ตามปกติและเพิ่มเครนยกตู้อีก 2 เครื่อง พิจารณานุญาตให้ใช้พื้นที่ท่าเรือระนองเป็น Free Trade Zone และเพิ่มพื้นที่สำหรับรองรับการขยายการใช้งานในอนาคต สำหรับประเทศไทย ได้ขอให้รัฐบาลเมียนมาพิจารณาปลดล็อกสินค้านำเข้าประเภทเครื่องจักร ยา น้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งให้รัฐบาลเมียนมา ซ่อมแซมเส้นทางและสะพานถนนกอรกกรีทที่เสียหายจากการปะทะกัน ซึ่งรัฐบาลเมียนมาพร้อมที่จะให้การสนับสนุน

นายราชน กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลเมียนมาร้องขอให้ท่าเรือระนอง ดำเนินการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกนั้น ท่าเรือระนองพร้อมที่จะดำเนินการปรับปรุง รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนใน จ.ระนอง ที่ดำเนินธุรกิจกับจังหวัดเกาะสอง ประเทศเมียนมา พร้อมทั้งจะให้ความร่วมมือสำหรับการเชื่อมโยงธุรกิจการค้า การลงทุน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของ จ.ระนอง ในอนาคตให้ดีขึ้นอีกด้วย.

แบงก์ทยอยปรับลดเป้าจีดีพีปี67

ผู้จัดการรายวัน360° - ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับประมาณการ อัตราการเติบโตเศรษฐกิจปี 2567 ลงมาอยู่ที่ 2.6% จากเดิมที่ 2.8% หลังสภาพัฒน์ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 1 ปี 2567 ขยายตัว 1.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) สะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ชะลอลง และหากเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าขยายตัวที่ 1.1% QoQ โดยแม้ว่าจะออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด แต่ก็ถือว่าขยายตัวอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่มุมมองต่อเศรษฐกิจไทยทั้งปีมีแนวโน้มชะลอลงกว่าที่ประเมิน ทั้งการลงทุนและการบริโภคภาคครัวเรือน มีแนวโน้มหดตัวมากกว่าที่เคยคาด การส่งออกไทย มีแนวโน้มฟื้นตัวช้ากว่าที่เคยคาด ภาคการผลิต ยังมีแนวโน้มอ่อนแรงต่อเนื่อง ผลผลิตทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่รุนแรง

แต่อย่างไรก็ตาม ประเมินเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และมีแนวโน้มทยอยขยายตัวในอัตราที่เร่งขึ้น (YoY) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ ที่ได้รับแรงหนุนจาก การเบิกจ่ายงบประมาณจากทางภาครัฐที่เร่งตัวขึ้น ภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องและยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ การส่งออกไทยมีแนวโน้มกลับมาขยายตัวได้ในไตรมาสที่เหลือของปีนี้

ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย ประเมินว่าเศรษฐกิจปี 2567 มีแนวโน้มเติบโตได้ 2.3%

ต่ำกว่าประมาณการเดิมที่คาดไว้ 2.7% สอดคล้องกับมุมมองของสภาพัฒน์ที่ประเมินว่าเศรษฐกิจในปีนี้มีปัจจัยกดดันจาก 1) การส่งออกสินค้าที่อาจเติบโตได้จากค่าโลกที่ฟื้นตัวช้าและไทยยังเผชิญปัญหาเชิงโครงสร้างที่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย และ 2) การลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้มชะลอตัวจากผลกระทบของการส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัวช้า ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มที่ปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของสภาพัฒน์

ขณะที่เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 1/2567 ขยายตัว 1.5%YoY เติบโตในอัตราที่ชะลอลงจากไตรมาสที่ 4/2566 ที่ 1.7%YoY โดยมีปัจจัยกดดันสำคัญจากการใช้จ่ายและการ

ลงทุนภาครัฐ เนื่องจากกระบวนการงบประมาณปี 2567 ใช้เวลานานกว่าคาด และการส่งออกสินค้าที่กลับมาหดตัว อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจยังได้รับแรงหนุนจากการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวดีตามการปรับตัวดีขึ้นของภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการส่งออกบริการที่เร่งตัวขึ้น ทั้งนี้สภาพัฒน์ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวได้ในช่วง 2.0-3.0% มีค่ากลางที่ 2.5% ลดลงจากประมาณการเดิมที่ 2.2-3.2% มีค่ากลางที่ 2.7%

ด้านส่วนงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระบุว่ากรุงศรีกำลังทบทวนการประมาณการเศรษฐกิจในปีนี้เพื่อสะท้อนการ

เติบโตของ GDP ในไตรมาสแรกที่ดีกว่าคาด รวมถึงข้อจำกัดและอุปสรรค โดยเฉพาะประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้าง อาทิ ความสามารถในการแข่งขันที่ลดลง และหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง อาจส่งผลกระทบต่อส่งออกของไทย การลงทุนภาคเอกชน และการบริโภคภาคครัวเรือนมากขึ้น ท่ามกลางความเชื่อมั่นทางธุรกิจและผู้บริโภคที่อ่อนแอลง รวมถึงผลกระทบจากภัยแล้งที่กดดันปริมาณผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรอีกด้วย ขณะที่ล่าสุดสภาพัฒน์ได้ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้เหลือเติบโต 2.0-3.0% จากเดิมคาด 2.2-3.2%

สำหรับไตรมาสแรกที่ผ่านมา จีดีพีขยายตัว 1.5%YoY ส่วนที่ปรับผลของฤดูกาลออกขยายตัวที่ 1.1% QoQ ดีกว่าที่นักวิเคราะห์และวิจัยกรุงศรีคาดไว้ 0.6% และ 0.5% ตามลำดับ ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยสามารถหลุดพ้นจากความเสี่ยงต่อภาวะถดถอยหลังจากที่หดตัว 0.4% ใน 4Q66 สำหรับในช่วงที่เหลือของปี วิจัยกรุงศรีประเมินเศรษฐกิจไทยจะยังมีการฟื้นตัวตามวัฏจักร โดย GDP มีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นจากไตรมาสแรก (เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน) ปัจจัยบวกจากการใช้จ่ายภาครัฐที่จะเร่งขึ้นในช่วงไตรมาส 2 โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบฯ ลงทุน (หลังล่าช้าไป 7 เดือน) และการเติบโตของภาคท่องเที่ยว ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นแรงหนุนให้เกิดการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ.